

cảm nghĩ về lá thư "song sinh" 23/24

LÊ KHẮC THÍ

Lúc tuổi thanh xuân (có lẽ kể cả tuổi xôn xôn) mấy ai không có một lần đợi tình nhân ở một điểm hẹn hò, thậm chí nào đó và tình nhân không đúng hẹn, đến trễ 30 phút, một giờ...thời gian chờ đợi đó nó nộn nao, lo lắng lăm sao, lo cho nàng có chuyện gì không may xảy đến, hoài nghi lòng dạ thủy chung - La Fontaine viết trong bài Les deux Pigeons: "L'attente est le plus grand des maux" - (Chờ đợi là đau khổ nhất trên đời) - Có lẽ đó cũng là tâm trạng của AH khắp nơi trong mấy tháng vừa qua chờ đợi lá thư từ ban phụ trách Richland, lòng cũng đầy nộn nao như anh chàng nọ chờ đợi tình nhân.

Nhưng rồi nàng đã đến với sự bảnh bao trang nhã, với lời lẽ ngọt ngào cáo lỗi cũng tình củn và tình xưa lại lại lảng khờ hèn. Nàng đến mang theo người em gái song sinh lăm cho chàng vui sướng bội phần, quên hết giận hờn trách móc.

Trở về với lá thư song sinh 23/24, cảm tưởng của tôi rất tốt đẹp, lá thư lên hương thật sự từ hình thức đến nội dung. Hai mục tiêu chính: Tin tức AH và tương trợ đồng nghiệp bên nhà đã được ban phụ trách lo rất chu đáo, AH hưởng ứng và ủng hộ đồng đảo. Thiết tưởng chưa có một tập thể AH nào của cộng đồng VN ở nước ngoài đã lăm được như chúng ta. Phần đóng góp và cứu trợ đồng đảo như vậy thật là một niềm vui sướng cho tất cả AH bên này bên kia, thể hiện tình đồng nghiệp tương thân tương ái.

Mục thứ tin tử quê nhà đã cho chúng ta thấy rõ hơn về tình hình khó' cực; tuyệt vọng trong cuộc sống của anh em còn kẹt lại, tâm tử của họ đầy ưu tư, căm hờn uất hận, "Thấy anh em đang xây lò nguyên tử muốn xin một cục nếm khi chơi cho đỡ buồn..." Một AH đã viết trong thư như vậy từ Việt Nam. Thật là diếc không sợ súng.

Những bản tin sinh hoạt AH các địa phương đem lại cho cuộc sống vui tươi thêm, tình AH đậm đà thêm. Bài "Nhớ Thầy" của Dr. Trang ghi nhiều kỷ niệm nhà trường và cũng nói lên tình nghĩa thầy trò như ông Canot ngày xưa ghé thăm thầy củ: "Ta bình sinh là ớn cha mẹ ta, sau ớn thầy ta, vì thầy ta có công dạy dỗ ta khôn lớn ngày nay..."

Về những ý kiến xây dựng lá thư của Bác Đồng sĩ Nga, AH. Mai trọng Lý, bài phiêm luận của ông Tổng và phần góp ý kiến thêm của ông phó Tổng đều rất đầy đủ và thiết thực. Có khác chăng là ông Tổng học tập nhiều năm hơn ông Phó nên thâm nhuần và

cảnh giác nhiều hơn. Ông Phó là người trong cuộc (đang phụ trách lá thư với anh em và còn đơn chiếc) nên ưu tư nhiều hơn về nội dung, hình thức và sinh hoạt AH. "Có việc thì lo phay pháy..." Đứng như vậy, tôi nhớ mấy kỹ tôi phụ trách lá thư có đêm mất ngủ nhiều giờ vì suy nghĩ về việc làm sao cho lá thư tốt đẹp hơn, ra đúng kỹ hạn v.v... Khi nhận thư tử của anh em, đọc một tập san, một tờ báo đầu óc luôn luôn nghĩ đến việc có thể trích được những tin tức gì, bài vở hình ảnh nào để bỏ vào lá thư. Sự ưu tư của người phụ trách là bao la như vậy. Xin anh em thông cảm giùm. Ông Phó đã đề cập một cách rất thiết thực về việc xây dựng lá thư, mong rằng ban phụ trách New Orleans với một lực lượng hùng hậu như đã được giới thiệu, có thêm nhiều sáng kiến cao siêu.

Những phần khác trong lá thư song sinh 23/24 đều rất có ý nghĩa xin để các bạn có ý kiến, riêng tôi xin thú thật, chưa đọc kỹ kịp để có thêm nhận xét xây dựng.

Về bản danh sách được bỏ tục, cập nhật là một việc làm rất khó nhọc nhưng không bao giờ được hải lòng vì biết chắc rằng còn nhiều sai lầm, thiếu sót. Trước đây có nhiều AH giới thiệu một số AH và thân hữu rồi cứ ghi tên vào cho có đồng bạn bè, việc này nên xét lại, nếu không có liên hệ gì với nghề nghiệp ngành Công Chánh và nhất là những AH và thân hữu đó không hề liên lạc với lá thư đã đổi địa chỉ, thì nên tạm chấm dứt việc gửi lá thư cho đỡ tốn kém.

Từ đây đến tết Quý Hợi còn sáu tuần lễ ngắn ngủi Ban phụ trách N.O. của thư AH P.D. Tang cho biết là hôm 25/12/82 Anh em họp mặt tại nhà anh chi Tăng bữa tiệc Tân gia (mà anh Tăng không nói rõ) anh em quyết định đây mong gì cũng ra Lá thư Xuân con Heo, nên đã "tổng động viên" và phân công phụ trách, còn món cứu trợ thì giao cho ông Trưởng khu Bắc tổ chức. Được biết như vậy tôi rất vui mừng và ghi với những cảm nghĩ trên đây gọi là đề tiếp tay với ban phụ trách trong bước đầu. Dù hát không hay nhưng tôi hay hát.

Sau hết nhân dịp Xuân Quý Hợi sắp sang, chúng tôi xin kính chúc Ái Hữu Công Chánh khắp nơi một năm vui tươi hạnh phúc.

Thân Kính.

MURPHY'S SOCIAL THEORY: If in the course of several months only three worthwhile social events take place, they all will fall on the same evening.

MURPHY'S LAW OF THERMODYNAMICS: Things get worse under pressure

MURPHY'S PHILOSOPHY: Smile--tomorrow will be worse.